



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 13 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,887 ราย เป็นการติดเชื้อจากเรือนจำ 2,835 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 93,794 ราย รักษาหาย 1,572 ราย รวมรักษาหาย 60,615 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย รวมเสียชีวิต 518 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 161,782,556 ราย เสียชีวิต 3,357,133 ราย รักษาหายแล้ว 139,594,299 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก ย้ำว่าวัคซีนโควิด 19 ของซิโนฟาร์มปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ม.ออกซ์ฟอร์ด นักวิจัยเผยในวารสารการแพทย์เดอะแลนเซต ว่า การฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาโดสแรก และวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทคเป็นโดสที่สอง ทำให้มีผลข้างเคียงมากขึ้นกว่าการใช้วัคซีนตัวเดิมทั้งสองครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น เหนื่อยล้าและปวดศีรษะ ซีดีซี สหรัฐฯ แถลงว่าพบผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำรุนแรง 28 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 3 ราย อินเดีย เทรียมวิจัยวัคซีน “โควาซิน” ในเด็กอายุ 2-18 ปี นิวซีแลนด์ พิจารณาให้ผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วเข้าประเทศในเดือนก.ค.นี้ ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 7 พันราย นอร์เวย์ ยกเลิกการใช้วัคซีนต้านโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา และอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.จนท.สร.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ nationtv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์ว่าเพื่อนสาวซึ่งเป็นจนท.สาธารณสุข เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนได้เพียงไม่กี่วัน ต่อมาได้ลบโพสต์ออก และโพสต์ขอโทษที่สื่อสารในทางขี้ขำ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, thaipbs, mcot, thebangkokinsight

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่รพ.พระนั่งเกล้า ว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจากผอ.รพ.ว่าผู้เสียชีวิตเป็นจนท.กองบริหารการสาธารณสุข ถูกส่งมารพ.ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาแล้ว 7 วัน นอกจากนี้ ยังมีประวัติรับประทานยาลดความอ้วนด้วย ต้องสอบสวนหาสาเหตุต่อไป และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคกก.พิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

2.พนักงานห้างฯ ขอนแก่น ร้องเรียนผลตรวจโควิดผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-น.ส.ณิชา อินทรีดี อายุ 40 ปี พนักงานห้างดังแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ระบุ วันที่ 1 พ.ค. 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ขอนแก่น ได้ออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงานห้างฯ ได้ผลตรวจเป็นบวก ต้องเข้ารักษาที่ห้องความดันลบ รพท.ขอนแก่น เป็นเวลา 2 วัน 3 คืน แต่ผลตรวจยืนยันจากรพท.ขอนแก่นเป็นลบทั้ง 3 ครั้ง จนท.จึงให้ออกจากรพ.เพราะไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งตลอดเวลาที่เข้ารักษาในรพ. เพื่อนร่วมงานและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด 15 คน ต้องหยุดงานและกักตัวที่บ้านทั้งหมด หลังออกจากรพ.ยังถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจ เคยเรียกร้องให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ขอนแก่น ขอโทษและชี้แจงต่อสังคมแต่ไม่ดำเนินการ จึงต้องร้องเรียนกับสื่อมวลชน

3.ทวิตเตอร์แชร์ข่าวตำรวจเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Alexand 66216961 ทวิตภาพคนถูกหามลงบันไดและระบุว่า เป็นตร.สันกำแพง เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแล้วหายใจไม่ออก มีผู้รีทวีตเกือบ 1 หมื่นครั้ง ถูกใจเกือบ 1,500 ครั้ง และมีผู้แจ้งว่าอยากให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้ เนื่องจากให้ข้อมูลที่หลอกลวงแล้ว

-จนท.ตร.จราชจร จ.เชียงใหม่ ชี้แจงในไลน์กลุ่มตำรวจและในโซเชียล กรณีจนท.กู้ชีพนำร่างของ ร.ต.อ.กำพล อ้วนแก้ว อายุ 44 ปี รองสารวัตรจราชจร กลุ่มงานจราชจรเชียงใหม่ ลงมาจากแพลตฟอร์มตรวจ ว่า ร.ต.อ.กำพลเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดใต้ก้านสมองแตก มีโรคประจำตัวเป็นความดัน ก่อนหน้าเสียชีวิต จอฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้ป่วยฯ แต่ยังไม่ได้ไปฉีด

4.ไฟไหม้ตึกผู้ป่วยโควิด รพ.ระนอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เกิดเพลิงไหม้อาคารรพ.ระนอง ชั้น 3 รพ.ระนอง ซึ่งเป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หลังดับเพลิงเสร็จเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องทำความสะอาดอาคารร่างกายในห้องฆ่าเชื้อของรพ. รวมทั้งกันไม่ให้ประชาชนผ่านบริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากละอองน้ำที่ฉีดดับเพลิงอาจปะปนกับเชื้อโรค ส่วนสาเหตุเกิดจากเครื่องปรับอากาศแรงดันลบในห้องที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด

5.รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ sanook, pptv

-พบคลังสต็อกใหม่ภายในบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีพนักงานทั้งแรงงานไทย

ประเด็นข่าว

และต่างตัว 342 คน ติดเชื้อเชื้อแล้ว 142 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงอีกกว่า 200 ราย ต้นตอจากหัวหน้างานไปเยี่ยมญาติที่คลองเตย

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่บริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง บ.อิตาเลียนไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ตรวจเชิงรุก 300 คน พบติดเชื้อโควิด 196 คน บางส่วนไปรักษาแล้ว บางส่วนยังกักตัวอยู่ในพื้นที่ วันที่ 14 พ.ค. จะตรวจแรงงานต่างด้าว 500 คน และวันที่ 15 พ.ค. ตรวจคนไทยอีก 300 คน ด้านสำนักเขตหลักสี่สั่งปิดพื้นที่แล้ว จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงแคมป์คนงานฯ ไปตรวจคัดกรองที่สพค. และสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

-ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนพัฒนา บ่อนไก่ โปโล พระเจน ร่วมฤดี เขตปทุมวัน และเขตคลองเตย เฉพาะคลองเตยตั้งแต่ 4-12 พ.ค. มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 20,331 ราย

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จนะ จ.สงขลา นำทีมแพทย์ตรวจหาเชื้อที่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่ง มีแรงงานต่างชาติ 50% มีผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง 566 คน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ของสงขลา

6.คืบหน้าฉีดวัคซีนแบบ walk in

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, innnews, voicetv, thaipublica)

-นายกฯ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาฯ และจุดบริการฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าสยามมิมิตราทาวน์ และกล่าวว่า เรื่องการฉีดวัคซีนแบบ walk in ได้ให้กทม.และสธ.ชี้แจงแล้ว เป็นการเตรียมการไว้สำหรับเดือนมิ.ย.ถ้าวัคซีนเพียงพอ และต้องรวมอยู่ในระบบหมอพร้อม ซึ่งในระยะแรกที่มีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องแก้ไข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, acnews, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, 9, NBT, TNN)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกทม.ระบุงยังไม่พร้อมเปิดให้ประชาชนวอล์กอิน ว่า สธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายฉีดวัคซีนโควิด Walk-in ของนายกฯ ซึ่งจะเริ่มเมื่อมีวัคซีนมากพอในเดือนมิ.ย. การฉีดมีทั้งการนัดผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านอสม. นัดรวมกลุ่มเข้ามาฉีด และการ Walk-in จึงต้องเตรียมสถานที่รองรับคนจำนวนมากได้ เช่น ความร่วมมือกับก.คมนาคมใช้สถานีกลางบางซื่อ ทุกศูนย์บริการฉีดวัคซีนจะจัดสรรวัคซีนในส่วนของการนัดผ่านหมอพร้อม 30% นัดเป็นกลุ่มมาฉีด 50% และ Walk-in 20% ดังนั้น คนที่เดินเข้ามาฉีดหากวันนั้นคนเต็ม วัคซีนไม่พอ ก็อาจต้องมาวันหลัง โดยการจัดบริการขึ้นกับความพร้อมของแต่ละจังหวัด ส่วนการจัดสรรวัคซีนในจังหวัดขึ้นกับคกก.โรคติดต่อจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, amarintv)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย จากคกก.วัคซีนแห่งชาติเห็นชอบให้จัดระบบให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบ Walk-in ได้ให้สสจ.เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 หรือทันทีที่พร้อม โดยจัดสัดส่วนการให้บริการ ได้แก่ ระบบนัดหมายหมอพร้อม ร้อยละ 30, นัดหมายจากรพ.หรืออสม.และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ร้อยละ 50 และกลุ่ม Walk in ร้อยละ 20 สามารถปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์จริง รวมทั้งให้จัดระบบเช็คจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบ real time และระบุจำนวนสำหรับกลุ่ม Walk in ในแต่ละจุดเพื่อลดความแออัด หากคิวเต็มจะออกไปนัดให้มารับบริการในวันถัดไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ PPTV

-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ระบุง ยังไม่สามารถเปิดให้เดินมาฉีดได้เพราะวัคซีนมีอยู่จำกัด ต้องรอสธ.จัดสรรมาให้เพิ่มเติมก่อน แนวทางการให้วัคซีนในกทม. มี 3 รูปแบบ คือ 1.การลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม 2.การลงทะเบียนผ่านระบบที่แต่ละจังหวัด/รพ.จัดทำขึ้น 3.การให้แต่ละจังหวัดพิจารณาให้วอล์กอิน โดยการวอล์กอินของกทม.ยังคงใช้การลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้พื้นที่แออัดเกินไป รวมถึงจัดการบริหารวัคซีนได้

7.เหตุไม่พึงประสงค์และเข้ารับการรักษาหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานว่า อว. และสธ. ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สรุปข้อมูลถึงวันที่ 11 พ.ค. 2564 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 428 ราย แบ่งเป็นได้รับวัคซีน Sinovac 404 ราย เท่ากับ 22.24 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนราย อาการที่พบเรียงตามลำดับ คือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาเจียน ผื่นอ่อนเพลีย คัน ผื่นแพ้ ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ไข้ และปวดท้อง ได้รับวัคซีน AstraZeneca 24 ราย เท่ากับ 20.19 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนราย อาการที่พบเรียงตามลำดับ คือ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ปวดท้อง คัน และผื่น ส่วน 13 รายที่มีอาการแพ้รุนแรง ได้รับวัคซีน Sinovac 12 ราย (0.66 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) และได้รับวัคซีน AstraZeneca 1 ราย (0.84 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน

8.รพ.เอกชนตั้งค่าบริการรักษาโควิดสูงเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-สภาองค์กรผู้บริโภค เสนอกรมการค้าภายใน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งตรวจสอบค่าบริการ ค่ารักษา และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของรพ.เอกชน ที่อาจเข้าข่ายการตั้งราคาที่สูงเกินสมควร หลังมีข่าวประชาชนร้องเรียนถูกเก็บค่าบริการพยาบาลโควิด 19 สูงถึง 2 ล้านบาท และมีรพ.เอกชนให้ข่าวว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชน หากมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่รัฐกำหนดราคาไว้ จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างทั้งหมด

9.คลัสเตอร์เรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thaiPBS, tnthailand)

ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ ได้มอบกรมควบคุมโรคใช้ Factory Quarantine ควบคุมโรคโควิดในเรือนจำ พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักสีแดง ส่วนนโยบายนายกฯ ให้เดินมารับวัคซีนโควิด สธ.พร้อมสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน โดยวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดยบ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพให้ครบถ้วน คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ก่อนเวลา นอกจากนี้ ยังหารือเพื่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมในทุกเดือนเพื่อช่วยประคับประคองสถานการณ์ด้วย รวมถึงเจรจากับไฟเซอร์ ซึ่งอยู่ในส่วนสุดท้ายของการจัดทำเอกสารแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, nationtv)

-รมว.ยธ. ย้ำมีมาตรการควบคุมการระบาดในเรือนจำลาดยาว เร่งตรวจค้นหาแยกผู้ต้องขังติดเชื้อ เพิ่มช่องทางให้ญาติติดต่อได้ ด้านราชทัณฑ์ เผยมีผู้ป่วยอาการรุนแรงใช้เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย เพราะมีโรคแทรกซ้อน หลังจากนั้นจะใช้ลาดยาวโมเดล เพิ่มศักยภาพรพ.สนาม ทักษสถานรพ.ราชทัณฑ์ ให้รองรับผู้ป่วยสีแดง ติดตั้งระบบ High Flow Oxygen และเครื่อง Ventilator ประมาณ 5-10 เตียง และสำรวจยาที่ใช้รักษาให้เพียงพอ เตรียมเสนอฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังในรายที่ไม่ติดเชื้อและไม่มียาต้านทาน เริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว หรือ BMI สูง จนครอบคลุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุด

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยืนยัน 'รุ่ง ปันทยา' ไม่ได้ติดโควิดจากเรือนจำ กรมฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของสธ. โดย Bubble and Seal เรือนจำที่มีการระบาดใหญ่ คัดกรองรายใหม่ก่อนเข้าเรือนจำ เจ้าหน้าที่เรือนจำทุกแห่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่ในบ้านพักลดการสัมผัสกับครอบครัว และต้องเข้ารับตรวจคัดกรองการติดเชื้อโดยวิธี RT-PCR ทุก 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, nationtv

-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โปสเตอร์เขียนเรื่อง "คลัสเตอร์คุก นรกมาเยือน" และรัฐยอมรับความจริงว่าคลัสเตอร์คุกกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุด เร็วที่สุด จำนวนมากที่สุดที่พบในครั้งเดียวของไทย 3,000 คน และยังไม่มียาที่จะควบคุมได้ การกักโรคของกรมราชทัณฑ์ล้มเหลว ไม่อย่างนั้นผู้ต้องขังไม่ติดโควิดในอัตราสูงและเร็วเช่นนี้

-นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ระบุ สิ่งที่กรมราชทัณฑ์ควรทำมากที่สุดตอนนี้ คือ แยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ รวมถึงดูแลกลุ่มผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เพราะหากกลุ่มนี้ติดเชื้อจะเกิดการสูญเสียจำนวนมาก

-น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา โฆษกพรรคก้าวไกล ขอให้ก.ยุติธรรมและสธ. ติดตามดูแลการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข สำหรับคดีที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ต้องมีการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดความแออัดของเรือนจำ

10.ผู้ต้องขังหนีออกจากรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เรือนจำกลางระยอง ประกาศว่า ผู้ต้องขัง นช.ธวัชชัย ฉัตรทอง อายุ 30 ปี หลบหนีการควบคุมฯ จากรพ.บ้านค่าย หากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแส แจ้งทางเรือนจำกลางระยองด่วน

11.การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันในกลุ่มนักกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์)

-กรณีโฆษก สบค. ระบุ กรณีนักกีฬาวอลเลย์บอลติดเชื้อ 22 ราย จากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ จ.นครปฐม เป็นบทเรียนว่า ถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังตัว ไม่ใส่หน้ากากอนามัย อยู่ในระยะที่แออัด ใกล้ชิด หรือเล่นกีฬาแล้วมีสารคัดหลั่ง ก็มีโอกาที่จะติดเชื้อได้ ด้าน น.ส.อรุณา สิทธิรักษ์ นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กว่า ทุกคนทำดีที่สุดและระวังตัวแล้ว พร้อมถามโฆษก สบค. ว่าจะฝึกซ้อมอย่างไรไม่ให้หนีออก

-สมาคมกีฬาสมัครเล่น ห้ามนักกีฬาทีมชาติออกนอกแคมป์ จัดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง และต้องวัดไข้ทุกวัน

-นักกีฬาแอโรบิก เตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สัปดาห์ ก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลก ที่ประเทศอาเซอร์ไบจาน

-สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ระบุการตรวจโควิดกลุ่มนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เก็บตัวในแคมป์ฝึกซ้อมบางพลี ไม่พบว่ามีกรณีติดเชื้อเพิ่ม นัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 18 พ.ค.

12.ปัญหาการลงทะเบียนหมอพร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-การลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา พบประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนเนื่องจากสิ่งเลวร้ายผลข้างเคียง แต่มีอีกหลายคนที่มีพร้อมฉีดวัคซีนแต่มีปัญหาในการลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้ ซึ่งคำถามที่ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อมได้รับส่วนใหญ่จะเป็น ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน รพ.ไม่รับลงทะเบียนหรือจองคิววัคซีน จองคิวให้บุคคลในครอบครัวได้หรือไม่ หรือเปลี่ยนคิว รวมทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนหาย เป็นต้น

13 .ฝ่ายค้านยื่นโต้สวนนายกฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน

-พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำหลักฐานยื่นป.ป.ช. โต้สวนเอาผิดนายกฯ แก่ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ล้มเหลว ไม่เร่งจัดหาวัคซีนที่มีความสำคัญและจำเป็นให้หลากหลายและเพียงพอให้ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเสียหายต่อชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจสังคม

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยืนยันว่า ที่ผ่านมามีทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย หากฝ่ายค้านจะให้

ประเด็นข่าว

ชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากทำโดยสุจริต ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า รพ.เมตพาร์ค สนับสนุนรัฐบาล จัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่คลินิกเอกชน จากสมาคมแพทย์คลินิก 2,116 ราย ตั้งแต่ 13 - 15 พ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, acnews, thebangkokinsight, mcot, newtv, thaigov

-รมว.สธ. พร้อมด้วย รมช.สธ. ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอเกี่ยวกับประธานชมรม อสม. และบุคลากรสสจ.ทั่วประเทศ ให้อสม.ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เป็นตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเคาะประตูบ้าน รณรงค์คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกช่องทางที่สะดวก เช่น ไลน์/แอปฯ หมอพร้อม, แอปฯ Smart อสม. หรือรวบรวมรายชื่อส่งให้กับสสจ.ศึยเข้าส่วนกลาง เพื่อสธ.จัดสรรวัคซีนให้จังหวัดต่างๆ ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, thestandard, kapook, thematter, thesettakij, newtv, js100, thebangkokinsight)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ลงนามรับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนของโมเดอร์นา ประเทศสเปน แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 -12 พ.ค. 2565

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้แก่สถาบันราชประชาสมาสัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ matichonweekly

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดสร้างห้อง ICU โควิดส่วนต่อขยายเสร็จภายใน 7 วัน ว่า หากคำนวณผู้ป่วยวันละประมาณ 1 พันคน ต้องมีเตียง ICU วันละ 33 เตียง ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเตียง ICU ทั้งรัฐและเอกชนประมาณ 100 กว่าเตียง หากไม่มีผู้ป่วยออกจะมีเตียงสำรองได้ 5 วัน กรมฯ จึงร่วมกับ SCG สร้าง ICU ส่วนต่อขยายภายใน 7 วัน จะสร้างเต็มที่ 30 เตียง โดยสร้างได้ครั้งละ 10 เตียง เบื้องต้นจะเปิด 4 เตียง ที่รพ.ราชวิถี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เฟซบุ๊กหมอพร้อม เปิดเผยข้อมูลว่า มีผู้ลงทะเบียนผ่านทั้งไลน์และแอปฯ แล้ว 3,091,871 ราย แบ่งเป็น ในกทม. 610,433 ราย และจังหวัดอื่นๆ 2,481,438 ราย ยอดการฉีดวัคซีนในประเทศ ตั้งแต่ 28 ก.พ.-12 พ.ค. รวม 2,040,363 โดส แบ่งเป็น เข็มแรก 1,395,130 ราย และได้รับครบ 2 เข็ม 645,233 ราย

-นพ.มณูญ ลีเขวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เชื่อโควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษ พบครั้งแรกเดือนก.ย.ปีที่แล้ว ติดต่อกันง่าย แพร่กระจายเร็ว สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นในฤดูร้อนอุณหภูมิสูง และในฤดูฝนความชื้นสูง ขณะนี้มีการแพร่ระบาดทั้งสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์ประจำถิ่น หรือสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งพบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว การเสียชีวิตของคนในประเทศอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญอินเดียเชื่อว่าเกิดจากสายพันธุ์อังกฤษมากกว่าสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งวัคซีนที่มีในปัจจุบันทั้งซิโนแวคและแอสตราเซนคาสามารถป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษได้ คนไทยทุกคนต้องรีบจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thailandplus

-กรมสุขภาพจิต แนะนำ 7 แนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดการติดเชื้อโควิด 19 ในครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนรับวัคซีนที่ รพ.สต.โนนสูง-น้ำคำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-รพ.รัฐ 3 แห่ง ใน จ.ลพบุรี เร่งฉีดวัคซีนบุคลากรด่านหน้า โดยมีหมอภาคย์เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย พร้อมเชิญคนไทยร่วมฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นผลดีแก่ตนเองและประเทศชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-สสส. ร่วมกับ สธ. สปช. IHPP WHO UNICEF และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดทำคู่มือวัคซีนสู้โควิดฉบับประชาชน ระบุ คนไทยควรอ่านก่อนฉีดวัคซีน 7 มิ.ย.นี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อน-หลังฉีด ดาวน์โหลดได้ที่ <http://ssss.network/2uq08>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม สปสช. ออกแถลงการณ์ยืนยันสิทธิประชาชนในการตรวจและรักษาโควิด 19 ฟรี หลังได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่าถูกรพ.เอกชนเรียกเก็บเงิน หากผู้ป่วยยังถูกเรียกเก็บเงินอีก ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1330 ของ สปสช. สายด่วน 1506 ของ สปส. หรือหมายเลข 021277000 ของกรมบัญชีกลาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-รพ.จุฬารัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรพ. และประชาชน ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร 2

ประเด็นข่าว

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ติดต่อผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬารักษ์เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ผก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ศบค. อนุมัติให้โรงเรียนเปิดใช้อาคารสอบคัดเลือก จับฉลาก รายงานตัว นักเรียนชั้น ป.1 ม.1 ม.4 กำหนดสอบเสร็จภายในครึ่งวัน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.

-ศบค. อธิบายการจัดอันดับโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ดังนี้ 1.โรคความดันโลหิตสูง 73% 2.โรคเบาหวาน 55% 3.โรคไขมันในเลือดสูง 30% 4.โรคไตเรื้อรัง 17% 5.โรคหัวใจ 13% 6.โรคอ้วน 8% 7.โรคปอด 8%

-กรมสรรพากร ชี้แจงกรณีบทสัมภาษณ์ของรพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ระบุ การนำเข้าวัคซีนทางเลือกต้องเสียภาษี 2 ครั้ง 14% ว่าไม่เป็นความจริง

-กระทรวงต่างประเทศ จัดเที่ยวบินรับคนไทยกลับจากอินเดียอีก 2 เที่ยวบิน วันที่ 15 และ 22พ.ค. ลงทะเบียนได้ถึง 14 พ.ค.

-ตีแทคสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้รพ.สนามเมืองทองธานี

-สมาคมภัตตาคารไทยฯ เร่งจัดทำรายละเอียดข้อปฏิบัติร้านอาหาร หาก ศบค.อนุญาตให้ลูกค้านั่งในร้าน

-ก.การอุดมศึกษา เผย คนไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วเฉลี่ย 2.06% ของประชากร มี 532,462 คนฉีดครบ 2 เข็ม ส่วนเรื่องความปลอดภัย 89.19% ไม่พบผลข้างเคียงจากวัคซีน ขณะที่สมุทรสาครและภูเก็ต ฉีดแล้วเกิน 20% ของประชากร

-กองทัพภาคที่ 1 โดยกองกำลังสุรสีห์ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าว กองกำลังสุรสีห์, ฝ่ายปกครอง จ.ประจวบคีรีขันธ์, ตม.ประจวบคีรีขันธ์ จับต่างด้าว 62 คนลักลอบข้ามชายแดน

-นายอภิวัฒน์ ชันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ และนายความนายกฯ เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.อริชัย ดอนนันทชัย รอง ผกก. (สอบสวน) สน.นางเลิ้ง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายสุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล หรือฮาร์ท นักร้องชื่อดัง กรณีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทำให้เกิดความเสียหาย ในความผิดกม.อาญามาตรา 112 และพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจากมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว นายสุทธิพงศ์ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า นายกฯ ฟ้องประชาชน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

เชื่อก่อนโรคในขนมจีบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สถาบันอาหาร ก.อุตสาหกรรม สุ่มเก็บตัวอย่างขนมจีบ 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านริมบาทวิถี ทั้งในตลาดนัดและตลาดสด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลทุกตัวอย่างไม่พบเชื้อซาลโมเนลลา อย่างไรก็ตาม แนะนำก่อนรับประทานควรอุ่นให้ร้อนอีกครั้ง หากยังไม่รับประทานควรเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส และไม่ควรวางไว้ในอุณหภูมิห้องเกิน 2 ชั่วโมง

ข่าวโควิดเพิ่ม